
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลกุดสิมคุ้มใหม่  อ าเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

สมัยประชุมสามัญ  สมัยที ่๓   
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 

วันที ่ ๑๙  กรกฎาคม  ๒๕๖๒ 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลกุดสิมคุ้มใหม่   

................................................................................................................................................... 
ผู้เข้าประชุม 

ที่ ชื่อ   -   สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นายสมเกียรติ  นรภาร ประธานสภาฯ สมเกียรติ  นรภาร  
๒ นายบุญชวน  กั้วอ าไพ รองประธานสภาฯ บุญชวน  กั้วอ าไพ  
๓ นายวัลชัย  พิมพ์สวัสดิ์ เลขานุการสภาฯ วัลชัย  พิมพ์สวัสดิ์  
๔ นายปราโมทย์  ศรีนวล สมาชิกสภาฯ เขต ๑  ปราโมทย์  ศรีนวล  
๕ นายสมถวิล  แสนพาน สมาชิกสภาฯ เขต ๑  สมถวิล  แสนพาน  
๖ นายเชิดแก้ว  วาริกุด สมาชิกสภาฯ เขต ๒ เชิดแก้ว  วาริกุด  
๗ นายกงเมฆ  มุลลี สมาชิกสภาฯ เขต ๒ กงเมฆ  มุลลี  
๘ นางบังอร  สวัสดีแป้น สมาชิกสภาฯ เขต ๒ บังอร  สวัสดีแป้น  
๙ นางล าดวน  เพชรวิชิต สมาชิกสภาฯ เขต ๒ ล าดวน  เพชรวิชิต  

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ที่ ชื่อ   -   สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นายคูณสุข  ศรีภูมิ  นายกเทศมนตรี คูณสุข  ศรีภูมิ   
๒ นายศิลปะชัย  นิละปะกะ   รองนายกฯ ศิลปะชัย  นิละปะกะ    
๓ นายสาคร  ใจศิริ รองนายกฯ สาคร  ใจศิริ  
๔ นายนารี  ศรีโพน เลขานุการนายกฯ นารี  ศรีโพน  
๕ นายเรือง  เขียวสวาง ที่ปรึกษานายกฯ เรือง  เขียวสวาง  
๖ นายสุภาษิต  พลเยี่ยม ปลัดเทศบาล สุภาษิต  พลเยี่ยม  
๗ นางสาวชัญญาภัค  เครือศรี รองปลัดเทศบาล ชัญญาภัค  เครือศรี  
๘ นางสาวนลินี  พุฒซ้อน หัวหน้าส านักปลัด นลินี  พุฒซ้อน  
๙ นายอภิชัย  พิมพิชัย ผู้อ านวยการกองช่าง อภิชัย  พิมพิชัย  

๑๐ นางวาฤดี  ศิริวงจันทร์ นักวิชาการเงินและบัญชี ชก. วาฤดี  ศิริวงจันทร์  
๑๑ นายยศวีร์  แดนราษี นักจัดการงานทั่วไป ชก. ยศวีร์  แดนราษี  

 
 
 
 
 

 



๒ 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น.  

 

 เมื่อสมาชิก สภาฯ มาครบองค์ประชุมแล้ว  นายวัลชัย  พิมพ์สวัสดิ์ เลขานุการสภาฯ เชิญสมาชิกสภาฯ    
เข้าห้องประชุมพร้อมเรียนเชิญ นายสมเกียรติ  นรภาร ประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เสร็จแล้ว
ประธานสภาฯ กล่าวเปิดประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  

 

นายสมเกียรติ  นรภาร -  มีท่านใดมีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เชิญครับ 
   (ประธานสภาฯ) 
 

ที่ประชุม  -  ไม่มี  -  

 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

 

นายสมเกียรติ  นรภาร -  การรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่  
(ประธานสภาฯ) ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ รายงานการประชุมได้ส่งให้กับสมาชิกได้ตรวจสอบเป็นการ

ล่วงหน้าแล้วจะมีท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่ ขอเชิญเสนอครับ  
 

ที่ประชุม  -  ไม่มี  -  

 

นายสมเกียรติ  นรภาร -  เมื่อไม่มีท่านใดขอแก้ไข  ผมจะขอมติจากท่ีประชุม ว่าเห็นสมควร  
(ประธานสภาฯ) รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว หรือไม่ 

 

ที่ประชุม  -  มีมติรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒  
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง เสนอเพื่อทราบ/พิจารณา 

 

๓.๑ เรื่อง ติดตามความคืบหน้าผลการด าเนินงานต่างๆ ตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๒ 

        

นายสมเกียรติ  นรภาร -  เรื่อง ติดตามความคืบหน้าผลการด าเนินงานต่างๆ ตามเทศบัญญัติงบประมาณ  
(ประธานสภาฯ) รายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๒  ขอเชิญท่านนายกฯ/เจ้าหน้าที่ ได้แจ้งรายละเอียดให้ที่

ประชุมทราบ เชิญครับ 

 

นายคูณสุข  ศรีภูม ิ -  เรียนท่านประธานฯ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 (นายกเทศมนตรี) ผมขอน าเรียนและชี้แจงดังนี้ โครงสร้างพื้นฐานในเทศบัญญัติงบประมาณ    

รายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๒ ในขณะนี้ได้ด าเนินการแล้วเสร็จไปแล้วหลายรายการ  
และมีโครงการที่ก าลังด าเนินการอยู่คือ โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. 
พร้อมบ่อพัก จากบ้านนายกิตติศักดิ์  ภูมิรัง - คลองสาธารณะหนองสิม บ้านโพน
สวรรค์ หมู่ที่ ๑๒  



๓ 

 

ส่วนโครงการขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าแรงต่ าและสายพาดดับ ภายในต าบล  
กุดสิมคุ้มใหม่ นั้น ต้องรองบประมาณเข้ามาก่อน จึงจะสามารถท าการอุดหนุนการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกุฉินารายณ์เพื่อด าเนินการขยายเขตระบบฯ ได้ ส าหรับในด้าน
อ่ืนๆ ก็จะด าเนินการตามความจ าเป็นและความเหมาะสม เพ่ือให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 

 

นายสมเกียรติ  นรภาร -  ตามท่ีท่านนายกฯ ได้น าเรียนและชี้แจงความคืบหน้าผลการด าเนินงานต่างๆ  
(ประธานสภาฯ) ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๒ ไปแล้วนั้น มีสมาชิกสภาฯ 

ท่านใดมีข้อสงสัย หรือจะเสนออะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่  
 

ที่ประชุม  -  ไม่มี   

 

นายสมเกียรติ  นรภาร -  ผมก็ขอฝากท่านนายกฯ ให้ด าเนินงานต่างๆ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
   (ประธานสภาฯ) ประจ าปี ๒๕๖๒ ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องและเรียบร้อย เพื่อให้งบประมาณท่ีตั้งไว้

เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนและเทศบาลต าบลกุดสิมคุ้มใหม่  
     

๓.๒ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพ่ือตั้งรายการใหม่ ในหมวดครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณพ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือจัดซื้อเครื่องอ่านบัตรแบบเอนกประสงค์     
(Smart Card Readar)  
 

นายสมเกียรติ  นรภาร -  เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพ่ือตั้งรายการใหม่ ในหมวดครุภัณฑ์  
 (ประธานสภาฯ) ประเภทครุภัณพ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือจัดซื้อเครื่องอ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ ( Smart 

Card Readar) ขอเชิญท่านนายกฯ/เจ้าหน้าที่งบประมาณ/เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องได้
แจ้งรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ เชิญครับ 

 

นายสุภาษิต  พลเยี่ยม -  เรียนท่านประธานฯ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
(ปลัดเทศบาลฯ) ก่อนอื่นผมขออนุญาตชี้แจง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๔ การโอนและแก้ไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ดังนี้ 

ข้อ ๒๖ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายต่างๆ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของ 
คณะผู้บริหารท้องถิ่น 

ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ข้อ ๒๘ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประมาณการรายรับหรือ
งบประมาณรายจ่าย ให้เป็นอ านาจอนุมัติของคณะผู้บริหารท้องถิ่น 

 
 



๔ 

 

ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ข้อ ๓๐ การโอน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายเงิน
ประเภทอ่ืนที่ต้องน ามาตั้งงบประมาณรายจ่ายตามข้อ ๑๕ ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณ
มีอ านาจอนุมัติโอนหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายได้ เมื่อได้รับ
อนุมัติจากผู้มีอ านาจแล้ว 

ข้อ ๓๑ การโอน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้
เบิกตัดปีหรือขยายเวลาให้เบิกตัดปีไว้ จะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจ
ให้เบิกตัดปี หรือขยายเวลาเบิกตัดปี 

ข้อ ๓๒ ภายใต้บังคับข้อ ๓๙ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย หรือการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประมาณการรายรับและงบประมาณรายจ่าย  เมื่อได้รับ
อนุมัติจากผู้มีอ านาจแล้ว ให้ประกาศโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบแล้วแจ้งการ
ประกาศให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือทราบ ภายในสิบห้าวัน ส าหรับองค์การบริหาร
ส่วนต าบลให้แจ้งแก่นายอ าเภอหรือปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ ากิ่งอ าเภอ 

ส าหรับรายละเอียดการขอโอนงบประมาณ นั้น ผมขอเชิญหัวหน้าส านัก
ปลัดได้แจ้งรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ เชิญครับ           

 

นางสาวนลินี  พุฒซ้อน -  เรียนท่านประธานฯ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
(หัวหน้าส านักปลัด) ตามท่ี ทต.กุดสิมคุ้มใหม่ ได้รับหนังสือจากกระทรวงมหาดไทยและกรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่น ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีหน้าที่อนุมัติ อนุญาต ออก
ใบอนุญาต รับจดทะเบียน รับจดแจ้ง หรือรับแจ้ง ปฏิบัติตามค าสั่งหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๑/๒๕๖๐ ลงวันที่  ๔  เมษายน  ๒๕๖๐ ข้อที่ ๑๗ 
และแนวทางปฏิบัติในการยกเลิกส าเนาเอกสาร (ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตร
ประชาชน) และให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอ าเภอก ากับดูแล และก าชับให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ ( Smart 
Card Readar) เพ่ือให้สามารถอ่านข้อมูลจากบัตรประชาชนแทนการเรียกส าเนา
ทะเบียนบ้าน และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  

ส าหรับการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องอ่านบัตรแบบ
เอนกประสงค์ (Smart Card Readar) นั้น จ าเป็นต้องมีการโอนงบประมาณเพ่ือตั้ง
รายการใหม่ เนื่องจาก ทต.กุดสิมคุ้มใหม่ เพ่ิงได้รับหนังสือแจ้งให้ท าการจัดซื้อ 
รายละเอียดการขอโอนงบประมาณนั้น มีรายละเอียดดังนี้ 

 
 
 



๕ 

 

โอนลด หมวดค่าใช้สอย ประเภทค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง งบประมาณ
คงเหลือ ๒๓๕,๐๐๐ บาท โอนมาตั้งรายการใหม่ หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ เพ่ือจัดซื้อเครื่องอ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ ( Smart Card Readar) 
จ านวน ๕ เครื่องๆ ละ ๘๕๐ เป็นเงิน ๔,๒๕๐ บาท จึงขอแจ้งที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 

 

นายสมเกียรติ  นรภาร -  ตามท่ีท่านปลัดฯ และหัวหน้าส านักปลัด ได้ชี้แจงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า  
   (ประธานสภาฯ)  ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และรายละเอียด

การขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพ่ือตั้งรายการใหม่ไปแล้วนั้น สมาชิกสภาฯ และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน คงทราบและเข้าใจแล้ว ในล าดับต่อไป ผมจะขอมติจาก      
ที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้ว่า เห็นควรอนุมัติโอนเงินงบประมาณเพ่ือตั้งรายการใหม่       
ในหมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณพ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือจัดซื้อเครื่องอ่านบัตรแบบ
เอนกประสงค์ (Smart Card Readar) หรือไม่ ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือ 

   

ที่ประชุม -  มีมติเห็นชอบ   จ านวน  ๗  เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง        
  งดออกเสียง  ๒  เสียง (ประธานสภาฯ - รองประธานสภาฯ) 
 

นายสมเกียรติ  นรภาร -  ผมขอขอบคุณ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  
   (ประธานสภาฯ) 
 

๓.๓ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของครุภัณฑ์ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (แผนงานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน      
ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน) 
 

๓.๓.๑ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของครุภัณฑ์เก้าอ้ีส านักงาน 

 

นายสมเกียรติ  นรภาร -  เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของครุภัณฑ์เก้าอ้ีส านักงาน  
(ประธานสภาฯ) ขอเชิญท่านนายกฯ/เจ้าหน้าที่งบประมาณ/เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องได้แจ้งรายละเอียด

ให้ที่ประชุมทราบ เชิญครับ 

 

นางสาวนลินี  พุฒซ้อน -  เรียนท่านประธานฯ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
(หัวหน้าส านักปลัด) ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒  ได้ตั้งงบประมาณ      

จ านวน ๓,๖๐๐ บาท เพื่อจัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน จ านวน ๓ ตัว โดยมีคุณลักษณะ 
ดังนี้ 

  - เก้าอ้ีบุด้วยฟองน้ าหนาอย่างดี หุ้มด้วยหนัง PVC หนา 
  - พนักพิงหลังติดตั้งสปริงโยกได้ เก้าอ้ีหมุนได้โดยรอบ  
  - ปรับขึ้นลงด้วยระบบ Gas Lift  
  - ขาเหล็กชุบโครเมียม ขนาดใหญ่ ขนาด ๒๔ นิ้ว 
  - ขนาด W๕๗ x D๕๓ x H๙๔ - ๑๐๖ ซม. 



 ๖  

 

เนื่องจากคุณลักษณะที่ได้ตั้งไว้ในเทศบัญญัติฯ ดังกล่าว ในปัจจุบันผู้ผลิตได้
มีการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะบางอย่างไป ท าให้ไม่สามารถจัดหาครุภัณฑ์เก้าอ้ี
ส านักงาน ตามรายละเอียดและคุณลักษณะที่ได้ก าหนดไว้ได้ จึงจ าเป็นต้องมีการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของเก้าอ้ีส านักงาน ตามรายการดังนี้ 

  คุณลักษณะเดิมก่อนเปลี่ยนแปลง 
  - เก้าอ้ีบุด้วยฟองน้ าหนาอย่างดี หุ้มด้วยหนัง PVC หนา 
  - พนักพิงหลังติดตั้งสปริงโยกได้ เก้าอ้ีหมุนได้โดยรอบ  
  - ปรับขึ้นลงด้วยระบบ Gas Lift  
  - ขาเหล็กชุบโครเมียม ขนาดใหญ่ ขนาด ๒๔ นิ้ว 
  - ขนาด W๕๗ x D๕๓ x H๙๔ - ๑๐๖ ซม. 
  คุณลักษณะใหม่ที่ขอเปลี่ยนแปลง 
  - เก้าอ้ีบุด้วยฟองน้ าหนาอย่างดี หุ้มด้วยหนัง PVC หนา 
  - มีพนักพิงหลัง เก้าอ้ีหมุนได้โดยรอบ  
  - ขาพลาสติก ขนาดใหญ่ ขนาด ๒๔ นิ้ว 
  - ขนาด กว้าง ๕๑ ซม. สูง ๙๐ ซม.  

 จึงขออนุมัติแก้ไข เปลี่ยนแปลง คุณลักษณะของครุภัณฑ์เก้าอ้ีส านักงาน จากสภาฯ   
ในส่วนงบประมาณนั้นเท่าเดิม 

 

นายสมเกียรติ  นรภาร -  ตามท่ีหัวหน้าส านักปลัด ได้ชี้แจงรายละเอียดในการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง  
   (ประธานสภาฯ)  คุณลักษณะของครุภัณฑ์เก้าอ้ีส านักงาน ไปแล้วนั้น สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วม

ประชุมทุกท่าน คงทราบและเข้าใจแล้ว ในล าดับต่อไป ผมจะขอมติจากท่ีประชุมสภาฯ  
แห่งนี้ว่า เห็นควรอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของครุภัณฑ์เก้าอ้ีส านักงาน 
หรือไม่ ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือ 

  

ที่ประชุม -  มีมติเห็นชอบ   จ านวน  ๗  เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง        
   งดออกเสียง  ๒  เสียง (ประธานสภาฯ - รองประธานสภาฯ) 
 

๓.๓.๒ ขออนุมัติ แก้ไขเปลี่ยนแปลง คุณลักษณะของครุภัณฑ์โต๊ะพับอเนก 
ประสงค ์

 

นายสมเกียรติ  นรภาร -  เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของครุภัณฑ์โต๊ะพับอเนกประสงค์  
(ประธานสภาฯ) ขอเชิญท่านนายกฯ/เจ้าหน้าที่งบประมาณ/เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องได้แจ้งรายละเอียด

ให้ที่ประชุมทราบ เชิญครับ 

 

นางสาวนลินี  พุฒซ้อน -  เรียนท่านประธานฯ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
(หัวหน้าส านักปลัด) ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒  ได้ตั้งงบประมาณ      

จ านวน ๙,๒๕๐ บาท เพื่อจัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ จ านวน ๕ ตัว โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้ 



๗ 

 

  โต๊ะพับหน้าฟอเมก้าขาว หนา ๒๕ มิล ขาเหล็กใหญ่ ๑.๕ x๑.๕ นิ้ว หนา 
๑.๒ มิล ชุบโครเมียม ขนาดโต๊ะ กว้าง ๗๕ x ยาว ๑๘๐ x สูง ๗๕ 

  

เนื่องจากคุณลักษณะที่ได้ตั้งไว้ในเทศบัญญัติฯ ดังกล่าว ในปัจจุบันผู้ผลิตได้
มีการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะบางอย่างไป ท าให้ไม่สามารถจัดหาครุภัณฑ์โต๊ะพับ
เอนกประสงค์ ตามรายละเอียดและคุณลักษณะที่ได้ก าหนดไว้ได้ จึงจ าเป็นต้องมี
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของโต๊ะพับเอนกประสงค์ ตามรายการดังนี้ 

  

  คุณลักษณะเดิมก่อนเปลี่ยนแปลง 
  โต๊ะพับหน้าฟอเมก้าขาว หนา ๒๕ มิล ขาเหล็กใหญ่ ๑.๕ x๑.๕ นิ้ว       

หนา ๑.๒ มิล ชุบโครเมียม ขนาดโต๊ะ กว้าง ๗๕ x ยาว ๑๘๐ x สูง ๗๕ 
 คุณลักษณะใหม่ที่ขอเปลี่ยนแปลง 

  โต๊ะพับหน้าฟอเมก้าขาว หนา ๒๕ มิล ขาเหล็กใหญ่ ๑.๒ x๑.๒ นิ้ว       
หนา ๑ มิล ชุบโครเมียม ขนาดโต๊ะ กว้าง ๗๕ x ยาว ๑๘๐ x สูง ๗๕              
จึงขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของครุภัณฑ์เก้าอ้ีส านักงาน จากสภาฯ 

 ในส่วนงบประมาณนั้นเท่าเดิม 

 

นายสมเกียรติ  นรภาร -  ตามท่ีหัวหน้าส านักปลัด ได้ชี้แจงรายละเอียดในการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง  
   (ประธานสภาฯ)  คุณลักษณะของครุภัณฑ์เก้าอ้ีส านักงาน ไปแล้วนั้น สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วม

ประชุมทุกท่าน คงทราบและเข้าใจแล้ว ในล าดับต่อไป ผมจะขอมติจากท่ีประชุมสภาฯ  
แห่งนี้ว่า เห็นควรอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของครุภัณฑ์เก้าอ้ีส านักงาน 
หรือไม่ ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือ 

  

ที่ประชุม -  มีมติเห็นชอบ   จ านวน  ๗  เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง        
   งดออกเสียง  ๒  เสียง (ประธานสภาฯ - รองประธานสภาฯ) 
 

๓.๔ เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกเช็ค จ านวน ๘ รายการ และขออนุมัติออกเช็คใหม่ให้กับ
เจ้าหนี้ 

 

นายสมเกียรติ  นรภาร -  เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกเช็ค จ านวน ๘ รายการ และขออนุมัติออกเช็คใหม่ให้กับ  
(ประธานสภาฯ) เจ้าหนี้ ขอเชิญเจ้าหน้าที่ ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ เชิญครับ  

 

นางวาฤดี  ศิริวงจันทร์ -  เรียนท่านประธานฯ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
(นวก.การเงินฯ) เนื่องจากเช็คของ ทต.กุดสิมคุ้มใหม่ ที่ได้มีการจัดท าขึ้นเพ่ือจ่ายให้กับเจ้าหนี้         

มีอายุเกิน ๖ เดือน จ านวนหลายรายการ เนื่องจากไม่มีผู้มาติดต่อขอรับเช็ค ดิฉันจึง
ขออนุมัติยกเลิกเช็ค จ านวน ๘ รายการ และขออนุมัติออกเช็คใหม่ให้กับเจ้าหนี้   
ซึ่งมีรายการและรายละเอียดดังนี้ 

 



๘ 

 

๑. เช็คเลขท่ี  ๐๐๐๐๔๘๗๘  จ านวน  ๓๕,๐๐๐  บาท  ลงวันที่  ๒๘  ส.ค. ๒๕๕๘ 
     ของ ที่ว่าการอ าเภอเขาวง ขอยกเลิกการจ่ายเนื่องจากอ าเภอเขาวงไม่ขอรับการ  

    อุดหนุนแล้ว 
๒. เช็คเลขท่ี  ๕๖๔๘๔๐๖  จ านวน  ๔,๙๙๐  บาท  ลงวันที่  ๒๗  ม.ค. ๒๕๕๘          
    ของ ร้านบีแอนทีค้าวัสดุ ไม่มาติดต่อขอรับเช็ค 
๓. เช็คเลขท่ี  ๑๐๐๐๖๙๓๐  จ านวน  ๔๔๗,๗๕๕  บาท ลงวันที่  ๔  ม.ค. ๒๕๕๙ 
    ของ หจก.กรุงเทพวัสดุก่อสร้าง มารับเช็คแล้วแต่ยังไม่มีการข้ึนเงิน 
๔. เช็คเลขท่ี  ๑๐๐๐๖๐๐๐  จ านวน  ๔,๕๘๐  บาท  ลงวันที่  ๒๙  พ.ค. ๒๕๕๙    
    ของส านักงานที่ดินสาขากุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่มาติดต่อขอรับเช็ค  
๕. เช็คเลขท่ี  ๑๖๐๑๒๑๙๘  จ านวน  ๕๐๐  บาท  ลงวันที่  ๒  มิ.ย. ๒๕๕๙ 
    ของ นายอเนก  เขียวสวาง มารับเช็คแล้วแต่ยังไม่มีการข้ึนเงิน 
๖. เช็คเลขท่ี  ๑๖๐๑๒๑๙๙  จ านวน  ๒๕๐  บาท  ลงวันที่  ๒  มิ.ย. ๒๕๕๙ 
    ของ นายธนูชัย  ศรีโพน ไม่มาติดต่อขอรับเช็ค 
๗. เช็คเลขท่ี  ๑๖๐๑๒๒๐๐  จ านวน  ๒,๐๐๐  บาท  ลงวันที่  ๒  มิ.ย. ๒๕๕๙ 
    ของ นายหลุ่ม  ศรีโนทัย ไม่มาติดต่อขอรับเช็ค 
๘. เช็คเลขท่ี  ๑๐๐๑๔๙๙๔  จ านวน  ๑๕,๐๔๘  บาท  ลงวันที่  ๑๕  มี.ค. ๒๕๖๐   
    ไม่มาติดต่อขอรับเช็ค 

จึงขออนุมัติด าเนินการดังกล่าวฯ จากทางสภาฯ ทั้งนี้ในการจัดท าเช็คใหม่           
จะด าเนินการจัดท าประกาศเพ่ือให้เจ้าหนี้ติดต่อขอรับเช็คกับทาง ทต.กุดสิมคุ้มใหม่ 
ตามข้ันตอนและระเบียบฯ ต่อไป 

 

นายสมเกียรติ  นรภาร -  ตามท่ีเจ้าหน้าที่ได้ได้ชี้แจงรายละเอียดในการขออนุมัติยกเลิกเช็ค และขออนุมัติ  
   (ประธานสภาฯ)  ออกเช็คใหม่ให้กับเจ้าหนี้ ไปแล้วนั้น สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน     

คงทราบและเข้าใจแล้ว ในล าดับต่อไป ผมจะขอมติจากท่ีประชุมสภาฯ แห่งนี้ว่า    
เห็นควรอนุมัติยกเลิกเช็ค และอนุมัติออกเช็คใหม่ให้กับเจ้าหนี้ หรือไม่ ท่านใดเห็นชอบ
โปรดยกมือ 

   

ที่ประชุม -  มีมติเห็นชอบ   จ านวน  ๗  เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง        
  งดออกเสียง  ๒  เสียง (ประธานสภาฯ - รองประธานสภาฯ) 
 

นายสมเกียรติ  นรภาร -  ผมขอขอบคุณ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  
   (ประธานสภาฯ) 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืนๆ 

 

นายสมเกียรติ  นรภาร -  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ ให้สภาฯ รับทราบหรือไม่ เชิญครับ   
   (ประธานสภาฯ) 

 

ที่ประชุม -  ไม่มี  - 






